

"วิษณุ"แย้มมีชี 10 ติดโผชรก.ส่อโกง

นำเสนอเมื่อ : 25 ธ.ค. 2558

“วิษณุ”

เผยรายชื่อชรก.ส่อทุจริตอยู่ในองค์กรท้องถิ่นมากกว่าวงการศึกษา มีชี 10 ติดด้วย ชี้ลือตเกาทำมีนเจอปัญหาหลายด้าน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งรายชื่อข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทุจริตให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่ มีจำนวน 50 คน เป็นคนในวงการศึกษาจำนวนหนึ่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการจนถึงระดับผู้นำขององค์กรอีกส่วนเป็นชื่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมาก แต่สังคมอาจไม่ทราบชื่อซึ่งคนเหล่านี้แสดงอะไรบางอย่างในประเทศไทยรายชื่อที่ส่งมาบางเรื่องไม่ใช่ทุจริตอย่างที่เราคิด ไม่ใช่เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีการจัดสอบที่มีความไม่ชอบมาพากล จนนำไปสู่การร้องเรียน

“ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนกำลังตรวจสอบและกลั่นกรองว่าทำไมนายกอบจ. นายกอบต. เทศบาลต้องรับผิดชอบ รับผิดชอบเพราะเหตุใด เพราะลูกน้องไปทำหรือทำผิดเอง คนจำนวนนี้พ้นไปจากตำแหน่งแล้วหรือไม่เพราะเป็นการกล่าวหาในขณะที่ดำรงตำแหน่งต้องตรวจสอบว่ายังมีชีวิตรอยู่หรือไม่ ซึ่งรายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือแล้ว โดยมีรายชื่อขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมากกว่าคนในวงการศึกษา แต่ไม่มีถึงระดับปลัดและอธิบดีกระทรวง ส่วนใหญ่จะชี 10 ชี 9 ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ได้มาจากป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ง. สดง. อย่างไรก็ตามคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะส่งถึงมือนายกฯ ก่อนสิ้นปี 58 และรายชื่อแบบนี้มักจะมีมาเรื่อยๆ” นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ส่วนรายชื่อข้าราชการที่กล่าวหากระทำทุจริตในลือตก่อนหน้านั้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบ แต่ก็มีความยุ่งยาก เพราะข้าราชการลือตที่แล้วนำออกจากระบบราชการเพื่อพักงาน แต่ยังได้เงินเดือนไม่ได้เงินตำแหน่งการหาคนมารับตำแหน่งจริงแทนรักษาการ การหาที่รองรับเมื่อถูกปรับย้าย เช่น ย้ายมาสังกัดที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น อีกทั้งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด เมื่อเกิดการโยกย้ายก็กลายเป็นคนในสำนักงานปลัดกระทรวง ต้องมาตั้งคณะกรรมการสอบทั้งที่คนเหล่านี้ทำผิดมาตั้งแต่อยู่กระทรวง อีกทั้งคนสอบก็มีจำนวนไม่พอ ไม่มีเวลาบางคนรับผิดชอบจำเลยถึง 10 คน 10 คดี ซึ่งต้องไม่พลาดด้วย มิฉะนั้นจะยุ่งยาก จึงพิจารณาอยู่ว่าต้องทำอย่างไร.

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558